

กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การดำเนินการการฝึกงานโดยใช้โปรแกรม E-training

ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนด ระยะเวลา	กิจกรรมดำเนินงาน	หมายเหตุ
1-12 กันยายน 2557	ภาคศึกษานัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อน 1) ตรวจสอบว่านิสิตมีความประสงค์ที่จะฝึกงานกี่คน 2) ชี้แจงข้อมูล/เงื่อนไข/ปฏิทินดำเนินการ 3) นิสิตหาสถานประกอบการเองโดยให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 4) ให้นิสิตลงนามรับทราบข้อมูล นิสิตไม่มาประชุมตามภาควิชา กำหนดเพื่อรับฟังข้อมูลเงื่อนไข ฯลฯ ตัดสิทธิ์การไปฝึกงาน	1.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2557	นิสิตส่งข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการให้กับภาควิชา เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน (ข้อมูลที่ต้องส่งชัดเจน เพื่อส่งจดหมายไปยังสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง)	TRAINING FORM ONE แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน
3-7 พฤศจิกายน 2557	ภาควิชา กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม E-training ให้ภาควิชา ตรวจสอบชื่อบุคคล ตำแหน่งที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม กำหนดให้จำนวนบริษัทควรมีอย่างน้อย 80% ของจำนวนนิสิตที่มีความประสงค์จะออกฝึกงาน และจำนวนบริษัทควรมีเพียงพอในกรณีของบริษัทฯ ตอบปฏิเสธการเข้าฝึกงาน	
10-14 พฤศจิกายน 2557	งานกิจการนิสิตฯ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคม	หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน
17-21 พฤศจิกายน 2557	นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ เพื่อขอรับจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เพื่อดำเนินการจัดส่งด้วยตัวเอง <i>(เพื่อสะดวกในการติดตามจดหมาย ให้นิสิตถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด)</i>	
21 พฤศจิกายน 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558	นิสิตติดตามเอกสารฝึกงานที่ส่งจดหมายไปยังสถานประกอบการ ว่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่จะฝึกงานเพื่อเตรียมความรู้ ความพร้อมในด้านต่างๆ ในการฝึกงานและสอบถามว่าลักษณะงานตรงกับ สาขาวิชาที่เรียนหรือไม่	
6 กุมภาพันธ์ 2558	สถานประกอบการตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน เป็นวันสุดท้าย	กรณีที่สถานประกอบการแจ้งว่าไม่รับนิสิตเข้าฝึกงาน ให้นิสิตติดต่อภาควิชา เพื่อจัดทำบันทึกข้อความ (TRAINING FORM TWO) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
9-13 กุมภาพันธ์ 2558	ให้ภาควิชา จัดนิสิตตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมอบหมายให้ภาควิชา กำชับและให้ข้อมูลแก่นิสิตเพื่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม หรือ ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึง ดังนี้ 1.ความรู้ ความสามารถของนิสิต 2.ความถนัด 3.ลักษณะงานตามที่สถานประกอบการขอมา 4.ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของนิสิตหรือของผู้ปกครอง 5.สถานที่พักของนิสิต 6.การไม่มีงานที่ตรงกับสาขาวิชา 7.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต 8.ปัญหาเรื่องสุขภาพ โรคประจำตัว <i>(ถ้านิสิตไม่มาประชุมตามที่ภาควิชา กำหนดเพื่อจัดนิสิตลงสถานประกอบการ ตัดสิทธิ์การไปฝึกงานภาค ฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น)</i>	
16-20 กุมภาพันธ์ 2558	งานกิจการนิสิตฯ จัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อนิสิต เสนอ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคม	--

กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การดำเนินการฝึกงานโดยใช้โปรแกรม E-training

ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนด ระยะเวลา	กิจกรรมดำเนินงาน	หมายเหตุ
23-26 กุมภาพันธ์ 2558	นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ เพื่อขอรับจดหมายหนังสือแจ้งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงาน ประจำภาค เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เพื่อดำเนินการจัดส่งด้วยตัวเอง (เพื่อสะดวกในการติดตามจดหมาย ให้นิสิตถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด)	1.หนังสือราชการภายนอก เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตเข้า ฝึกงาน 2.หนังสือตอบรับนิสิตเข้า ฝึกงาน (TRAINING FORM THREE)
27 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม 2558	นิสิตติดตามเอกสารฝึกงานที่ส่งจดหมายไปยังสถานประกอบการ เพื่อยืนยันสถานที่ฝึกงาน และขอทราบระเบียบการฝึกงานของสถานประกอบการ	นิสิตติดตามเอกสาร TRAINING FORM THREE
30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558	นิสิตตรวจสอบรายชื่อพร้อมสถานประกอบการที่จะเข้าฝึกงาน ในระบบฝึกงาน	--
6-10 เมษายน 2558	งานกิจการนิสิตฯ จัดทำหนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงานเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม	--
12 พฤษภาคม 2558	ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน พร้อมรับเอกสารรายงานตัวเข้าฝึกงานเพื่อนำไปยื่นสถานประกอบการ ในวันรายงานตัวเข้าฝึกงาน กรณีนิสิตไม่มาปฐมนิเทศฝึกงาน ตัดสิทธิ์การไปฝึกงานภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น	--
18 พฤษภาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2558	นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน	--
18-22 พฤษภาคม 2558	นิสิตส่งเอกสาร En_training 01 แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์	--
25-29 พฤษภาคม 2558	นิสิตส่งเอกสาร En_training 02 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานฝึกงาน ส่งกลับคณะ วิศวกรรมศาสตร์	--
1-10 มิถุนายน 2558	กิจการนิสิต กรอกรายการส่งเอกสาร En_training 01/02	--
1-30 มิถุนายน 2558	อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดสถานที่นิเทศฝึกงานนิสิต	--
13-17 กรกฎาคม 2558	นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ ภาควิชาฯ	--

หมายเหตุ

กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน หลังจากที่คุณฯ ทำหนังสือแจ้งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการแล้ว

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน

1. นิสิตกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงานของคุณฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานใหม่ (แบบฟอร์มอยู่ในระบบฝึกงาน)
2. ภาควิชาฯ ประสานไปยังสถานประกอบการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง พร้อมพิจารณาและให้ความคิดเห็น
3. หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาและให้ความคิดเห็น
4. เสนอรองคณะฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กรณีอนุมัติ นิสิตจะต้องฝึกงานที่เดิมไปก่อน จนกว่าสถานประกอบการที่ใหม่จะตอบรับกลับมาจ้างงานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจะมีสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน ได้พร้อมรับเอกสารรายงานตัวที่งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อไปรายงานตัวยังที่ใหม่

****ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม****